

NEU BỆNH HO



LÀM ĐAU RÚT NGỰC...

Không bao giờ có thể chữa được bệnh ho nếu không biết nguyên nhân của nó. Phải tìm ra nguyên nhân của bệnh ho để chữa trị. Nếu không tìm ra nguyên nhân của bệnh ho thì việc chữa trị chỉ là chữa triệu chứng mà thôi. Mọi người mắc bệnh ho nên tìm nguyên nhân của bệnh ho để chữa trị. Mọi người mắc bệnh ho nên tìm nguyên nhân của bệnh ho để chữa trị.

Sirop des Vosges Cazé

Đơn thuốc của bác sĩ Cazé, Paris. Mọi người mắc bệnh ho nên tìm nguyên nhân của bệnh ho để chữa trị.

Một đêm dài của hội Khuyển-học Cù-lao-mây tổ-chức

Đêm 18-6 gần hết Huynh hiệp hát giục cho hội Khuyển-học Cù-lao-Mây một thứ tiếng vào cửa biển cho hội bỏ vào nên tai-chấn.

Nghệ mậy lời rao trên kin kỹ-giả này ra một cái ý tưởng: Hội Khuyển-học. Mây này về trước thường nghe nói kin lập hội, nói nọ học, thành rồi rât các nơi thành thị, thôn quê thấy những chi ngành của hội K. H. cũng khá nhiều. Thật là một cái phong-trào hội hiệp. Kể thế-giả ai thì điếm tới của sự tàn hồn về tinh thần mà chẳng, mừng thắm. Song cái mừng ấy có lẽ không đáng mừng vọng thì phải: Bởi người mình phân nhiều không đủ chi kiến-tâm bèn-tri cho nên mới việc gì, ban đầu thì mừng này, số sẵn, mà rồi mới thì lâu thì đã thấy người lãnh thế o, không trách nào hội mới lập sau ra, hội nọ mới dựng sao tiêu?...

bộ người có về hoàn nghĩin làm. Kể khỏi sự điên ương -ham giàu phụ khố... Hát dăng 4 màn thì trên sân diễn kịch lại đời ra thành chơn về đêm. Giùm cuộc giết người cứu tay và si cho khôn giã biệt M.M. Đàng-Cửu ở Cấn-thơ. Ng-lực-Khoai ở Cù-lao-mây. Nguyễn-thành-Thời ở Mường-diệu. Ng-vân-Tốt. Ng-vân-Nghệ, Trần-quang-giỏi. Giỏi thiệu xong mới người dượt mới dựng quyền xem cũng khá đẹp.

Luật xong hát cặp 2 người tranh tài. Mỗi cặp dăng 8 temps xem kịch lịch lễ.

Nghệ và hiện thời có một phát đạt, đầu đầu công nghệ thấy luyến tập. Cũng về cũng là một môn thể thao để giúp vào sức mạnh cho con người. Song chính biết họ có hiểu cái mục-đích của thể thao, cái-phương pháp con sự thao luyến? Hay là học nghệ về đồng hiệp đáp kỹ yếu? Lợi dụng nghệ về dặng làm việc về lưong??

PHARMACIE FRANCO-ASIATIQUE PHÁP-Á ĐUỐC-PHONG

At muốn dùng thuốc Tây mới, tốt hạng nhất? Ai muốn có người bán-chè thật kỹ càng, các toa thuốc của các quan Đốc-Tơ?

VẬY XIN MỜI QUA VI BẾN TẠI:

PHARMACIE FRANCO-ASIATIQUE PHÁP-Á ĐUỐC-PHONG

RUE DES MARINS, 219 - CHOLON

Tại đó sẽ có: PHẠM-HỮU-HÀNH nhất hạng Bao-chế, tiếp rước qui vi một cách chu-mần và vui-vẻ.

Thuốc mới và tốt nhất-hạng, giá rất rẻ.

Qui y ở Lur-Tinh ghi tên đợ mua thuốc, thì chàng tôi sẵn lòng thi-hành, gia thuốc tinh sát mười phần lại không lẫn tinh cực-phỉ.

Bao nhiêu hội Khuyển-học ngày này yếm lạng như trê thì đủ chứng rõ cái kiến-tâm bèn chi của người mình còn nớt. Nói cho phải cũng có một phần người niết tâm, niết-chi rằng lòng lo việc tàn hồn cho đồng bào, mới được ra những việc hội hiệp như kin. Nhưng thương thay! Vì hoàn cảnh eo le, vì nhơn tài rời rạc. Qua bề rợ chỉ một thuyết còn chưa, lại một mình, hiểu sao không non long thời chi. Bao nhiêu người oán long thời chi cho chẳng phải bởi thế là gì?

Hôm nay vừa mới đến Cù-lao-Mây mà dặng thấy hội K. H. ở đây còn hoạt động cũng là một dịp may cho kỹ gia quan sát nhơn vật xưa này.

7 giờ tới mua giầy vào cửa thất tại đình làng Mậu-thành-Hưng đã thấy người người dặng nghệt mà đầu dầy yếm lạng không có áo, cũng bởi nhớ cách sắp đặt có trật tự. Hồi thắm thì - hát đêm này là đêm chốt, mà hôm nay không có đồng dộng đi, nhơn đêm này, vì gánh hát hát giúp cho hội, nên ai cũng sẵn lòng đến mua vui, mà số tiền lại lại dặng giầy vào việc công lịch sau này.

Hội K. H. ở đây hàng năm làm những việc gì? Kỳ-giả hội một ông giã ở hàng bình dân xem có về thật thì ghét phát.

Tôi thấy họ mỗi năm có phát phân thường cho học trẻ, mỗi đêm có dầy chữ Quốc-ngữ cho những người học chữ. Mọi người học, lại thì lâu họ có diễn-thuyết một kỳ.

Ở đây người ta đời với việc của hội làm đó có ưa mến chăng.

Lẽ Cũng có một ít người phục công việc của họ thì thờ vơi người trong xứ số, mà cũng có rất nhiều kẻ ghét ghét ché bai, họ ché rằng: làm chi những việc bao la cho phí công tốn của.

Tôi giờ rung chuông trên sân khấu rút màn, kỹ-giả phải dứt câu chuyện với ông Giã Gom lên thấy cũng một tâm tưởng lại trong việc chữ - nhơ của hội souvenir cho gánh hát nghĩa-hiệp lại có M. Yong-các giáo-viên diễn-thuyết. Ông nói rất dài bắt đầu ông hỏi xem hát cólech hay là vô lịch? rồi ông giải đê. Ông nói nghe rất ngọt vào tai, song, rất tức là tiếng ông nói nhỏ. Khi dứt khán-giã về tay rất lâu, xem

CÁCH ĐIỀU-TRỊ THEO PHƯƠNG NHI-AM



Thuốc SIGMARGYL tác động vào thần kinh để trị nghiêm về bệnh Giang-Mai, thuốc SIGMARGYL này chữa ngay ở máu và ở các nơi bệnh chứng không thường, các thuốc khác không chữa được.

THAY QUOT THUỐC TIẾM

Chỉ là một

Pharmacie de Laborat, Chimie Industrielle, 1, Place St. Thomas, 1, Paris

Thuốc SIGMARGYL, bán tại các hiệu bán-chế Tây ở thành-thị



Xà-phòng Cadum

Đang là mùa hè, nên cần dùng xà-phòng Cadum để rửa mặt và tắm. Xà-phòng Cadum này có mùi thơm và làm da trắng mịn.

Dầu Cù-là mới

PHẬT-LINH-ĐẦU HAY LÀ ĐẦU-BÙ-ĐÀ

Hộp thối nhỏ 0.50

Hộp thối lớn 0.80



Dầu này mới phát minh thật kỳ hay, công hiệu như thần. Chữa các bệnh thiếu máu, thiếu sắt, thiếu dinh dưỡng.

LỢI KINH CAO của TRƯỜNG NỮ-CÔNG

THÀNH-VÂN CÔNG-NGHỆ NỮ-HỌC-ĐƯƠNG

130 B&I, Boulevard G&I, (Gin Lycéen Paul Doumer) CHOLON

Hôm nay môn học đợ giảng dạy nhiều hơn NỮ công hơn. Mọi môn học, từ văn học đến toán, từ tiếng Anh đến tiếng Pháp, từ tiếng Việt đến tiếng Anh.

CHÀNH-PHỦ ĐÔNG-PHÁP

CƯỚC XỔ SỔ ĐÔNG-PHÁP

Giúp cho các cuộc Chấn-tế Xã-hội Đông-Pháp

600.000 về 1\$

300.000 về các số trúng

BẢN KẾ CÁC LỖ TRÙNG	
1 số trúng	100.000\$
1 số trúng	50.000
1 số trúng	20.000
5 số trúng	10.000
20 số trúng	1.000
40 số trúng	500
100 số trúng	100
1.200 số trúng	25

MUỘN VỀ SỐ TRÙNG 25\$ CHỈ MỘT THĂM 3 CÓN SỐ CƯỚC CÙNG

MỘT ĐIP LAM GIÀU HIỆM CÓ! CHỚ NÊN BỎ QUAI!

Ngày số 31 tháng bảy 1935

muốn uống cả ngày



Đã không ghi tên ra, để khỏi bị mất, nên làm cho người khác biết, để khỏi bị mất, nên làm cho người khác biết.

Đã không ghi tên ra, để khỏi bị mất, nên làm cho người khác biết, để khỏi bị mất, nên làm cho người khác biết.

INJECTION PEYRARD

Thuốc tiêm này chữa các bệnh về thần kinh, về máu, về cơ bắp.

LỢI NGƯA SẤU CHÂN

Hầu hết, người người đi bộ, đi xe đạp, đi xe máy, đi xe đạp, đi xe máy, đi xe đạp, đi xe máy.

FLORENTINE

Màu đỏ ngày, sẽ thấy công hiệu

Có hàng vạn người viết thư khen ngợi

BỆNH HO - SỔ-MŨ

HO BẮNG SƯƠNG CƯỜNG PHỒI

Đã không ghi tên ra, để khỏi bị mất, nên làm cho người khác biết, để khỏi bị mất, nên làm cho người khác biết.

BỆNH VIÊN BRONCODYL

Thuốc này chữa các bệnh về đường hô hấp, về phổi, về khí quản.

Chụp hình khỏe

Giá rẻ hơn các nơi

PHOTO TRƯƠNG-VINH

238-240 rue Paul Blanche SAIGON ở trước nhà thờ Tân-dịnh

LÒI RAO CẢN KÍP

Nhĩ-Thiên-Dương xin cho chư thân chủ hay những thuốc gói của hồng-đường, xưa làm rất đợ, nên trong bị giả mạo lươn. Nay hồng-đường đợ hũ tem tròn, in theo mỹ-thuật tân thời mà niệm bao, hoặc đàng vào máy thu thuốc của hồng-đường. Vậy xin chư thân-chủ hay lưu ý nhĩn kỹ.

Hình dưới đây là hình cốt tem nổi trên đó

NHĨ-THIÊN-ĐƯƠNG

47, Rue de Canton, 37 CHOLON

Bia chng bông trên M. màu vàng - 0.0. Một lĩng chi màu xanh là gói - vert. Trong màu vàng sẫm - jaune foncé. 4 chữ Tàu màu đỏ, và 2 bông hồng đỏ, 2 bên màu đỏ.

3 chữ Tàu 天 天 天 và 3 chữ NHĨ-THIÊN-ĐƯƠNG màu xanh, và khuôn chữ có lĩng ông Phật chng in màu xanh, vàng, đỏ và hồng chng.

